

Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 7 tập 1 bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải các câu hỏi bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả trong vở bài tập Ngữ Văn 7 tập 1 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

Đề bài : *Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em)*

Yêu cầu của bài làm:

- Về nội dung: Cho người đọc thấy được vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên được miêu tả, đồng thời bày tỏ cảm xúc, tâm trạng của mình trước khung cảnh ấy.

- Về loại văn bản: văn bản miêu tả

- Về bố cục, liên kết và diễn đạt: văn bản phải có bố cục ba phần rõ ràng, các đoạn văn có liên kết chặt chẽ với nhau về cả nội dung lẫn hình thức, diễn đạt câu văn trong sáng, đúng cú pháp, miêu tả sinh động, hấp dẫn.

Lập dàn ý

a. Mở bài:

Giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên mà em sẽ miêu tả (em bắt gặp khung cảnh ấy vào lúc nào, ở đâu,...)

b. Thân bài:

- Ý 1: Miêu tả những chi tiết, góc độ khác nhau của cảnh đẹp (có thể miêu tả từ chi tiết đến khái quát/ khái quát đến cụ thể, từ xa đến gần/từ gần ra xa,...)

- Ý 2: Bày tỏ cảm xúc của em khi được chứng kiến khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ấy (say sưa, xúc động, yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương đất nước)

c. Kết bài:

Khẳng định vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh ta và vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người, từ đó con người không chỉ biết chiêm ngưỡng mà còn phải gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên xung quanh mình.

Bài văn mẫu miêu tả núi rừng quê hương em đề 1

Đã là người Việt Nam, hẳn ai cũng đã từng nghe đến tên núi Tản Viên – ngọn núi thiêng gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ nước ta.

Núi Tản Viên hay còn gọi là núi Ba Vì thuộc tỉnh Hà Tây (nay đã nhập vào Hà Nội), giáp ranh với Hòa Bình. Từ thị xã Sơn Tây vào tới chân núi chưa tới hai mươi cây số. Vào những ngày mùa hạ, nắng đẹp, trời trong, dãy Ba Vì hiện lên với tất cả vẻ hùng vĩ, oai nghiêm và thơ mộng vốn có tự ngàn đời của nó.

Đứng trên đê sông Hồng lộng gió, phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ thấy dãy núi xanh thẫm sừng sững in hình trên nền trời biếc. Đỉnh núi chia làm ba ngọn. Cao nhất là ngọn Ngọc Hoa ở giữa, hai bên là ngọn Ông, ngọn Bà. Sáng sớm, mây trắng vờn quanh, Ba Vì thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo.

Buổi trưa, nắng trung du xứ Đoài vàng như hổ phách. Không khí trong veo. Nắng phủ vàng rực triền núi, lấp lánh trên những tán cỏ thụ của đại ngàn. Càng về chiều, màu núi càng tím sẫm lại, nổi bật trên nền ráng đỏ của hoàng hôn. Núi Ba Vì lúc ấy trông kì vĩ lạ lùng!

Trải dài ven chân núi là những dãy đồi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn. Màu vàng nâu của những trảng cỏ tranh xen lẫn màu xanh ngắt ngắt của đồng cỏ. Hàng ngàn con bò của nông trường đang thò dong gặm cỏ trên những triền đồi. Màu tím hồng của hoa sim, hoa mua sáng lên dưới nắng.

Hồ Suối Hai như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây, non nước. Gió thổi, mặt nước lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng. Đủ loại chim như mòng, két, le le... mãi mê kiếm mồi. Thỉnh thoảng, chúng bay vút lên, chao lượn giữa không trung bằng bạc hơi sương.

Những năm gần đây, khu du lịch Đồng Mô, Ngải Sơn của Ba Vì đã trở thành một điểm đến đầy lí thú đối với du khách trong và ngoài nước. Du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên: những rừng cây âm u, dốc đá cheo leo, hiểm trở, những thác nước tung bọt trắng xóa, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Ao Vua nước trong vắt nhìn thấu đáy, những hang động ẩn sâu vào lòng núi...hấp dẫn vô cùng! Hòa mình vào khung cảnh thơ mộng của núi rừng, bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết, trong lòng ta lại dấy lên niềm vui và tình yêu cuộc sống.

Vẻ đẹp của ngọn núi Ba Vì quê em có thể sánh với vẻ đẹp của ngọn núi Phú Sĩ nước Nhật. Dáng núi Ba Vì đã in sâu vào lòng mỗi con người sinh ra và lớn lên trên xứ sở đầy truyền thuyết và cổ tích. Dẫu biết là huyền thoại nhưng em vẫn tin rằng, giờ đây trên đỉnh ngọn núi thiêng, vị thần tài ba, dũng cảm phi thường là Sơn Tinh vẫn sống hạnh phúc bên nàng Mị Nương xinh đẹp.